



ผู้จัดการรายวัน 360°

Poo Jatkarn Daily 360 Degree
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,200

Section: First Section/ในประเทศ

วันที่: ศุกร์ 4 ธันวาคม 2563

ปีที่: 13

ฉบับที่: 3316

หน้า: 10(ล่าง)

Col.Inch: 26.57 Ad Value: 31,884

PRValue (x3): 95,652

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: กางแผนปราบยาพิษปี64ป.ป.ส.กู้ศรัทธาองค์กร

กางแผนปราบยาพิษปี64 ป.ป.ส.กู้ศรัทธาองค์กร

ผู้จัดการรายวัน360° – “วิชัย ไชยมงคล” เลขาธิการ ป.ป.ส. เปิดแผนปราบยาเสพติดปี 64 ตั้งเป้าหมายทรัพย์ 6 พันล้าน ล้นกุศรัทธาคนไทย-นานาชาติยอมรับ หลังผัดคิวเคตามีน 11.5 ตัน “พรทิพย์” ชี้ตรวจยาเสพติดนอกห้องแล็บ มีสิทธิ์พลาดได้

จากกรณีการแถลงข่าวจับกุมยาเสพติด “เคตามีน” ล็อตใหญ่ จำนวน 11.5 ตัน มูลค่าเกือบ 3 หมื่นล้านบาท ที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) จับกุมได้ที่โกดังย่านบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา แต่หลังจากการตรวจสอบโดยละเอียดเกิดเป็นความเข้าใจผิดว่า “เคตามีน” ที่พบเป็นเพียง “ไตรโซเดียมฟอสเฟต” สารเคมีอุตสาหกรรมอาหารเท่านั้น จนถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก

หลังจากนั้น พญ.คุณหญิง พรทิพย์ โรจนสุนันท์ หรือ หมอพรทิพย์ อดีตผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม กล่าวถึงกรณีดังกล่าวว่า ก่อนหน้านั้น เคตามีนไม่ใช่สารเสพติดที่แพร่หลายมากนัก ทำให้หน่วยงานและเจ้าหน้าที่อาจจะไม่ได้ให้ความสำคัญกับอุปกรณ์หรือเครื่องมือในการตรวจพิสูจน์ แต่หลังจากที่พบการใช้สารเคตามีนเพิ่มขึ้น จึงทำให้อาจจะเกิดความผิดพลาด ซึ่งตามหลักการปฏิบัติสากล การตรวจพิสูจน์สารเคมีโดย

ทั่วไปจะต้องกำหนดก่อนว่าจะตรวจพิสูจน์สารเคมีอะไร เพื่อเตรียมเครื่องมือตรวจสำหรับสารเคมีให้เหมาะสมแต่ละประเภท และขั้นตอนการตรวจจะทำได้แค่ในห้องทดลองหรือห้องแล็บเท่านั้น โดยการนำสารเคมีที่ต้องการมาตรวจ อาจจะมีผลตรวจที่อาจจะไม่ปรากฏมากกว่า 1 อย่าง จึงจะต้องมีการตรวจยืนยันซ้ำอีกครั้ง

ประเด็นดังกล่าวถือเป็นบทพิสูจน์ที่สำคัญขององค์กร ป.ป.ส. ภายใต้การนำของ นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการ ป.ป.ส.คนใหม่ ที่เพิ่งเข้ารับตำแหน่งได้แค่เดือนเศษ แม้เกิดความผิดพลาด แต่ถือว่าสังคมยังเชื่อมั่นในผลงานการปราบปรามยาเสพติดกรณีอื่นๆ ได้ ภายหลังจากมีการจับกุม และยึดทรัพย์ขบวนการค้ายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะปฏิบัติการสยบไพร่ 64/1 ที่สามารถปราบปรามตรวจจับ ยึดทรัพย์ ตัดวงจรยาเสพติด อย่างเข้มข้น

นายวิชัย ระบุว่า ล่าสุด ป.ป.ส.เพิ่งคิกออฟเปิดแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2564ซึ่งถือว่าเป็นแผนใหญ่ มีการตั้งเป้าหมายทรัพย์มากถึง 6,000 ล้านบาท ตามนโยบายของ นายสมศักดิ์ เทพสุทินรมว.ยุติธรรม ซึ่งมั่นใจว่าจะสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย เพื่อสร้างความมั่นใจในองค์กร ป.ป.ส.ให้กับทั้งคนไทย และเป็นองค์กรที่นานาชาติให้การยอมรับด้วย.